

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
TRUNG TÂM Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG MÔ TẢ YÊU CẦU, CÔNG VIỆC CỦA CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2022/NQ-HĐND
TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN 12 NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-TTYT. ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm Y tế Quận 12)

TT	Vị trí	Trạm Y tế	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
I.	Hợp đồng lao động đối với người lao động cao tuổi có chuyên môn y tế				
1	Bác sĩ	Trạm Y tế Phường	3	Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa. Yêu cầu khác: Có chứng chỉ hành nghề	Khám chữa bệnh thông thường, khám sàng lọc tiêm chủng. Xử trí cấp cứu, phát hiện kịp thời bệnh vượt quá khả năng điều trị, báo cáo Trung tâm để có hướng xử lý hoặc chuyển đi tuyến trên hoặc theo lĩnh vực chuyên khoa - Hiểu biết về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; - Thực hiện thành thạo các kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực sản phụ khoa và sơ sinh; - Hiểu biết các nguyên tắc trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản; - Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, sơ cứu, cấp cứu và đáp ứng hiệu quả khi có tình huống cấp cứu, dịch bệnh và thảm họa; - Có kỹ năng tư vấn, giáo dục sức khỏe và giao tiếp hiệu quả với người bệnh và cộng đồng; - Có kỹ năng đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, hợp tác với đồng nghiệp và phát triển nghề nghiệp;
2	Hộ sinh	Trạm Y tế Phường	3	Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Hộ sinh cao đẳng. Yêu cầu khác: Có chứng chỉ hành nghề	
3	Điều dưỡng	Trạm Y tế Phường	3	Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Điều dưỡng cao đẳng. Yêu cầu khác: Có chứng chỉ hành nghề	
II	Hợp đồng lao động đối với bảo vệ				

TT	Vị trí	Trạm Y tế	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
1	Bảo vệ	Trạm Y tế Phường	7	Trình độ: Biết đọc, biết viết; Kỹ năng: quan sát, xử lý, chủ động trong mọi tình huống, giữ vững trật tự trị an, ngăn ngừa kẻ gian xâm nhập, giữ gìn tài sản tập thể và cá nhân. Yêu cầu khác: nhanh nhẹn, trung thực, đảm bảo đủ sức khỏe.	Thường trực tại công chính, nhắc nhở mọi người chấp hành các quy định khi đến Trạm Y tế. Thường xuyên tuân tra bao quát toàn khu vực trong phạm vi quản lý của Trạm, ngăn chặn người ngoài vào Trạm khi không có yêu cầu; giám sát, kiểm tra người mang tài sản của Trạm ra khỏi cơ quan (khi có nghi ngờ).
	Tổng		16		

Người lập bảng

Nguyễn Hồ Kim Trung



Nguyễn Đăng Tuyền